

Số: 89 /BC-CATT

Phong Điền, ngày 06 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO BAN ĐẦU**  
**Về phản ánh trên hệ thống Đô thị thông minh Huế S**

Kính gửi:

- Công an huyện Phong Điền;
- UBND thị trấn Phong Điền.

Công an thị trấn Phong Điền kính báo cáo kết quả xác minh vụ việc phản ánh trên Huế S về việc “Rải tờ rơi cho vay tín dụng tại đường Hoàng Ngọc Chung” cụ thể như sau:

**I. Nội dung vụ việc:**

Vào ngày 02/04/2024, trên dịch vụ Huế S có thông tin phản ánh do người dân cung cấp như sau: “Tình trạng rải tờ rơi cho vay tín dụng tiếp tục tái diễn ở TDP Trạch Thượng 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, ảnh được chụp ngày 02/04/2024 tại đường Hoàng Ngọc Chung, các đối tượng rải tờ rơi rất nhiều lần tại vị trí này. Mong cơ quan chức năng xử lý. Xin cảm ơn.”

Công an huyện Phong Điền đã chỉ đạo thị trấn Phong Điền đã tiếp nhận phản ánh, tiến hành xác minh vụ việc.

**II. Các công tác đã làm:**

Nhận được phản ánh, Công an thị trấn tiến hành xác minh tại hiện trường, ghi nhận thông tin từ những người dân xung quanh cung cấp về việc xuất hiện các tờ rơi quảng cáo vào các ban đêm, vắng người qua lại. Quá trình trích xuất camera tại khu vực đường Hoàng Ngọc Chung, đường Bùi Dục Tài chưa phát hiện người nghi vấn rải các tờ rơi nói trên. Công an thị trấn phối hợp cùng người dân nhanh chóng thu gom các tờ rơi cho vay nói trên nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Về số điện thoại ghi trên quảng cáo cho vay là 0387.023.901 hiện không liên lạc được. Công an thị trấn tiếp tục triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ và triệu tập đối tượng sử dụng số điện thoại trên.

Đồng thời, ngày 03/04/2024, Công an thị trấn xây dựng bài truyền truyền về “Cảnh giác với thủ đoạn cho vay lãi nặng - tín dụng đen” trên hệ thống trang Zalo Official của thị trấn, đăng tải trên các nhóm An ninh trật tự của các Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn.

Trong thời gian tới, Công an thị trấn sẽ tăng cường phối hợp cùng UBND thị trấn, các lực lượng liên quan trong Công an huyện Phong Điền thường xuyên kiểm tra, tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt, nhất là quảng cáo có liên quan đến “tín dụng đen”.

Trên đây là báo cáo kết quả xác minh ban đầu vụ việc phản ánh trên Huế S về việc “Rải tờ rơi cho vay tín dụng tại đường Hoàng Ngọc Chung”./.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu CATT.

P./ **TRƯỞNG CÔNG AN**



*Lê Minh Hoàng*

**Trung úy Lê Minh Hoàng**